



ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวปลอดภัยหนองน้ำใหญ่ ที่ดำเนินกิจกรรมผลิตและแปรรูปข้าวสารบรรจุถุง ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayuthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ติดตามการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
ของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลนาคู



วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ในแปลงเพาะปลูกผักของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตำบลนาคู พบว่าไม่มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ในการนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เชื้อ
แบคทีเรีย *Bacillus thuringiensis* ในการป้องกันกำจัดหนอนในแปลงเพาะปลูก





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวดอกขจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ติดตามการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกระบวนการผลิตผัก
ของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลนาคู



วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมนางบุญหลง อินทวง สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาคู โดยเกษตรกร
ได้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเตรียมแปลงเพาะปลูก และการบำรุงรักษา ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผักได้ไร่ละ 1,000 บาท





ติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของ Smart Farmer ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ 3 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของ นายวันชัย ยิ้มพลาย Smart Farmer ณ หมู่ที่ 3 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอดมชัญไชโย โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การปลูกข้าวพันธุ์ กข41 พื้นที่ 20 ไร่ และมีกิจกรรมเสริมได้แก่ การปลูกไม้ผล แบ่งเป็น กล้วยน้ำว้า มะม่วง ชมพู่ ขนุน การปลูกพืชผัก ได้แก่ มะเขือ ข้าวโพดข้าวเหนียว และการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการซ่อมแซมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องกระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืช และวิธีการฟื้นฟูแปลงและการปลูกพืชผักหลังน้ำลด เพื่อให้เกิดการวางแผนการผลิตพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 039 336583 โทรสาร 039 335441



ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “เห็ดปลอดสารพิษครบวงจร” ที่ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด การผลิตเห็ดตัดดอก และน้ำพริกเห็ด ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ จากการสอบถามนางสาววาสนา สุกศรี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พบว่า ปัจจุบันมีการทำความสะอาดโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงก้อนเห็ดขอนแก่นใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้จึงได้จัดเก็บข้อมูลองค์กรเกษตรกรและประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร ประจำปี 2566 เพื่อรายงานในระดับจังหวัดต่อไป





ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชและเยี่ยมชม เกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลตาลาน



วันที่ 4 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชและเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ตำบลตาลาน อำเภอฟักให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบในพื้นที่ที่มีการเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวและเผือกหอมของนางชนิดาภา โดปานวงศ์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในส่วนของแปลงเผือกได้มีการไถตากแปลงและเพาะกล้าเผือกจาก ตะเกียงเผือกเพื่อย้ายลงแปลงปลูกต่อไป ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยไร่ละเกือบ 2000 กิโลกรัมส่งขายตลาดกิโลกรัมละ 25-40 บาท รายได้หักจากต้นทุนการผลิตเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 1,5000 - 2,0000 ต่อไร่





ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ของนางสาวประไพ กระแสवास เกษตรกรตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัย (พืชผัก) ตามมาตรฐาน GAP ให้กับคณะกรรมการกลุ่มฯ โดยนำวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) คือการเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชวิธีการต่าง ๆ นำมาใช้ร่วมกันอย่างถูกต้อง ถูกเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพพื้นที่มาใช้ในการแปลงปลูก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ และสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรคและแมลงแปลงปลูกต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ตำบลดาดน้ำเค็ม



วันที่ 4 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการติดตามการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตำบลดาดน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลดาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสอบถามนางเรณู วงษ์เพชร ประธานวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มมีกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตจากปลา ได้แก่ น้ำปลา และปลาร้า โดยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เฉลี่ย 8,000 - 15,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มลูกค้าประจำและจากการขาย ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของกลุ่ม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด





การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ประจำเดือน (DM)



วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวงามพิศ สิตภาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมการประชุมประจำเดือน (DM) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานทะเบียนเกษตรกร การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 2565 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การรายงานข้อมูลการผลิต การจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยา มรดกโลก ปี 2565 ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2566 และการวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานตะกร้าหวาย ทำดินแดง



วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา ทาโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานตะกร้าหวายทำดินแดง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอมักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มได้มีการดำเนินกิจกรรมการจักสานตะกร้าหวาย ชะลอม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากหวายอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งกลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้มีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าลดลง ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงพื้นที่และวางแผนผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางและลูกค้าประจำ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 เพื่อให้กลุ่มได้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ติดตามการดำเนินกิจกรรมแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู



วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามแพ็คเกจธุรกิจสินค้ากลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู พบว่าปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรยังดำเนินการจำหน่ายผลผลิตให้กับโลตัส และพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ และพบสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ยังมีความต้องการด้านการตลาดเพิ่มขึ้น ปัจจัยกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตให้กับโลตัสสัปดาห์ละ 3.5 ตัน รายได้ประมาณ 100,000-150,000 บาท





ติดตามการดำเนินกิจกรรมของ Smart Farmer ตำบลท่าดินแดง



วันที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา ทาโสมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของ Smart Farmer ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ของนางนิตยา มณีนิล โดยเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรได้ดำเนินการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี 2565/66 ในพื้นที่ปลูก 23 ไร่ ข้าวพันธุ์ กข 41 ปัจจุบันข้าวอายุ 10-15 วัน จึงได้ให้ประชาสัมพันธ์การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงข้าว เพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลง พร้อมใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไป





เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “ผลิตกระยาสารทบ้านหนองหมู”

ตำบลลำตะเคียน



วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ นางสาวณิศา มงคลวัย อาสาสมัครเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร “ผลิตกระยาสารทบ้านหนองหมู” ตำบลลำตะเคียน เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม และถ่ายทอดความรู้ด้านการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับนางวารากรณ์ มงคลวัย ประธานและสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 5 ราย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวถ่ายทอดให้กับสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป





ให้บริการคลินิกพืช ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ให้บริการคลินิกพืชกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ แปลงของนางสาวสมหวัง คชาไพโร ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ นาข้าว ไม้ผล และพืชผักสวนครัว ในพื้นที่ จำนวน 12 ไร่ จากการลงพื้นที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในมะละกอเข้าทำลายดอกและผลอ่อน ทำให้ดอกและผลหลุดร่วงหรือผลบิดเบี้ยว ส่งผลให้ผลผลิต มีคุณภาพต่ำ จึงแนะนำให้เกษตรกรกำจัดพืชและวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยแป้ง และกำจัดมดหรือ แหล่งอาศัยของมดที่เป็นพาหะของเพลี้ยแป้ง รวมถึงตัดสวนที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งไปทำลายทิ้ง เพื่อป้องกันการกระจายตัวของเพลี้ยแป้งต่อไป





ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและไม้ผลอื่น ๆ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางทองคำ คชาไพร และ นายพจน์ เวทการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบขั้นตอน วิธีการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องและตามกรอบระยะเวลาต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ แปลงของนางสาวกนกกรัช เพ็ชรเชียว (Young Smart Farmer) ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การทำนา ในพื้นที่ จำนวน 27 ไร่ รวมถึงมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันเกษตรกรมีการทยอยหว่านข้าว (พันธุ์ กข 85) จำนวน 1 แปลง และคาดว่าจะหว่านข้าวเสร็จในวันที่ 8 มกราคม 2565 ทั้งนี้จึงได้เน้นย้ำให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังปลูกข้าวแล้ว 15 วัน พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรจดบันทึกต้นทุนการผลิต เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการผลิตในฤดูถัดไป





ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ
ครั้งที่ 1/2566



วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสุวิจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายประเสริฐ เพ็ชรงาม ประธาน ศพก.ผักไห่ ร่วมจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอครั้งที่1/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อหาการประชุมโดยสรุปดังนี้

- 1.นายประมาณ สว่างญาติ ลาออกจากประธาน ศพก. ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และคณะกรรมการประสานงานระดับประเทศ
- 2.แนวทางการดำเนินงานและพัฒนา ศพก.หลัก/เครือข่าย โดยยึดจากข้อมูลความต้องการของแต่ละศูนย์เครือข่าย
- 3.การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ ระบบ B.C.G.model





ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี



วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวงามพิศ สิตภาพุฒ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายธนทัต อินทชิต และนางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ ร่วมกับมีว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา พานแก้ว ที่ปรึกษา กลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีกิจกรรมปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคล ทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566





เยี่ยมเยียน Smart Farmer ตำบลลำตะเคียน



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นายอุดร สมบุญทวงศ์ Smart Farmer ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและวางแผนการผลิตพืช พบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีปลูกข้าวแล้วอายุ 15 วัน โดยมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพและเตรียมความพร้อมในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อการผลิตในฤดูนาปรัง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกต้องให้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้สารเคมี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบต่อไป





เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตำบลลำตะเคียน อำเภอมักหัก ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้กับ นายศักดิ์ดา สบาย ประธานกลุ่มฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการผลิตกุ้งก้ามกาม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป





ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวลลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ของนายศรีสง่า ชโลธร เกษตรกรตำบลลอมฤต อำเภอมักไถ่ บนพื้นที่ 0.5 ไร่ เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่าปัจจุบันเกษตรกรกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลง เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักสวนครัวตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย และมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืช พริก มะเขือ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว เพื่อให้เกษตรกรบริโภคพืชผักที่ปลอดภัย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักขานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuththaya09@gmail.com โทร 035 336983 โทรสาร 035 339443



ศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวกมลทิศ สิตกาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โปศุรักษ์ฟาร์ม ฝรั่งบางซ้าย ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมจำนวน 11 ราย





ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักสวนครัวตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำตะเคียน



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ นางสาววัลลิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางวันเพ็ญ สบาย นายกองดีการบริหารส่วนตำบลดอนลาน นายวันเพ็ญ ชัยทร นางสาวณิศา มงคลวัย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลลำตะเคียน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลำตะเคียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำตะเคียน เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักสวนครัวตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรบริโภคพืชผักที่ปลอดภัย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 25 ราย





ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 อำเภอผักไห่



วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพุส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนางสาวณัฐรา สิตาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความคิดเห็นแก่คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กำหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความเข้าใจวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับกำหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayuthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธนทัต อินทชิต และนางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนายประเสริฐ เพ็ชรงาม ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอมักหัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรกับกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอมักหัก เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้รับความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน จากการเห็นสถานที่จริงและสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ





อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืชแก่สมาชิก ศจช. ครั้งที่ 2



วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา ทาโสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2566 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอารักขาพืชแก่สมาชิก ศจช. ครั้งที่ 2 เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ โดยมี นายอุตร สมบุญทวงศ์ ประธานศูนย์จัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำตะเคียน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว สาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และฮอร์โมนไข่ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกวิธี และลดการใช้สารเคมี





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักขานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuththaya09@gmail.com โทร 039 336583 โทรสาร 039 336441



อบรมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ร่วมอบรมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom Meeting) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 11 ราย





ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักสวนครัวตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลหน้าโคก



วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาววิไลษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางสาวนฤมล มุลทา นายธนาทร สิทธิสันต์ นางสาวอุมาพร พับแผ่นทอง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลหน้าโคก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลหน้าโคก เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักสวนครัวตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย โดยมีนางสาวประไพ กระแสवास แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้เกษตรกรบริโภคพืชผักที่ปลอดภัย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 28 ราย





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักขานกษัตริย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ร่วมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี



วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายธนทัต อินทชิต และนางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี อำเภอดมัยไทย์ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชรา พานแก้ว ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในวงบ่อ โดยมี นายไมตรี พละเจริญ ประมงอำเภอดมัยไทย์ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566





อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง



วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพุส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐา สีตาอุบล และนางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เวทีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ภายในกิจกรรมได้มีการประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer การวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล อบรมพัฒนาความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อไป





คลินิกพืชอำเภอผักไห่



วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการคลินิกพืชอำเภอผักไห่ และติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัยของ นางเพ็ญพิมล รำพรรณธนภัทร เกษตรกรตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์การตลาดของเกษตรกร และถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการโรคและแมลงในแปลงปลูก การปลูกพืชแนวกันชน พบว่าปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเริ่มมีการระบาดของเพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณตา ยอด และผลโกโก้ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกจำนวน 3 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายทอดวิธีการจัดการเบื้องต้นด้วยการหมั่นตรวจแปลงและตัดแต่งกิ่งที่พบการทำลายออก พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์พวกบีเวอร์เรีย เมตตาโรเซียม หรือฉีดพ่นสารมาลาไธออน หรือไดอะซิโนนผสมไวท์ออย ในการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : asyutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441



ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่



วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวลลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ของนางประไพ กระแสवास เกษตรกรตำบลหน้าโคก อำเภอมักไถ่บนพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชมาเป็นพืชอายุสั้น เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ (ทุ่งรับน้ำ) เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayuthay009@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 339441



เยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตำบลลำตะเคียน



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวามพิศ สิตกาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอมักไ้ และนางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตำบลลำตะเคียน อำเภอมักไ้ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP พร้อมมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชให้กับ นายเฉลิม มงคลวัย ประธานกลุ่มฯและสมาชิก ตลอดจนวางแผนการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมการระบาดของโรคและแมลงในนาข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มฯ ต่อไป





เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลำตะเคียน



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ และการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ให้กับ นายเฉลิม มงคลวัย ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการผลิตข้าวคุณภาพดี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกษัตริย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
(ก.ช.ภ.อ.) อำเภอผักไห่ ครั้งที่ 2/2566



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวงามพิศ ลิตภาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอผักไห่ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ โดยมีนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





ประชาสัมพันธ์การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตำบลกุฎี



วันที่ 12 มกราคม 2565 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แปลงของนางสุกัลยา ธงขาว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ ที่ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยมีกิจกรรมการปลูกข้าว ผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไข่ มีการแปรรูปหน่อไม้ดอง การผลิตมูลไส้เดือนนารักษ์โลก ในพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ย เดือนละ 2,000 - 2,500 บาท ทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชตามเขตแนวเพาะปลูกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีจากแปลงรอบข้าง และหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชผักอย่างสม่ำเสมอ





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว พื้นที่ตำบลบ้านแค



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ ตำบลบ้านแค พบว่าปัจจุบันเกษตรกรได้มีการเพาะปลูกข้าวแล้ว อายุข้าวประมาณ 3-10 วัน พื้นที่เพาะปลูกของตำบลบ้านแค 783 ไร่ เกษตรกร 48 ราย และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมแปลง ประมาณ 150 ไร่ คาดการณ์ว่าเกษตรกรจะเพาะปลูกแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ



วันที่ 12 มกราคม 256 นางสาวงามพิศ สิตภาพุส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอผักไห่และนายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลลาดน้ำเค็ม(ศพก.หลัก) หมู่6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชรงาม ประธานศูนย์เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน และพาเกษตรกรเยี่ยมชมพื้นที่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของทางศูนย์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่





ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ให้กับวิสาหกิจชุมชนลาดชะโด ที่ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ปลาชะโดแดดเดียว ปลาหวาน และปลาเค็ม ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดแข่งขันในโซน “การจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตร” ภายใต้งานย่อยยิ่งฟ้าอยุธยาจรดไกล ระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2566 ให้กลุ่มเกษตรกรได้รับทราบต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลจักราช



วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลจักราช แปลงของนางสาวสุณีพร ขุนปักษี ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การทำนาข้าว การปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล และการเลี้ยงปลา ในพื้นที่ จำนวน 9 ไร่ พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการหว่านข้าว พันธุ์ กข 41 อายุข้าว 5 -10 วัน และมีการฟื้นฟูพื้นที่และผลิตน้ำหมักปลาเพื่อเตรียมไว้ใช้ในแปลงปลูกผัก โดยปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 - 800 บาท จากการขายปลาเค็มแดดเดียว ทั้งนี้จึงได้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเรื่อง การผลิตพืชปลอดภัยในพืชอาหาร เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในแปลง รวมถึงเน้นย้ำให้เกษตรกรได้มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพุส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายธนทัต อินทชิต และนางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา พานแก้ว ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ โดยมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักและการทำถังขยะรีไซเคิล โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชรงาม เกษตรกรต้นแบบ ศพก.อำเภอผักไห่ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuthayao@gmail.com โทร 035 330583 โทรสาร 035 330441



เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมโภชนพื้นบ้านตำบลหน้าโคก



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมโภชนพื้นบ้านตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ และการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกจำนวน 10 ราย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ตลอดจนวางแผนการพัฒนาคุณภาพพื้นที่โภชนพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป





เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตรกรตำบลหน้าโคก



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพุฒ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นายอนุลักษณ์ จานุสังข์ อาสาสมัครเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน พบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล และเลี้ยงไก่ชนพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย





เตรียมความพร้อมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร การทำขนมบัวลอย และการทำข้าวตังเสวย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิद्याคาร) โดยมีกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) และนายประเสริฐ พุ่มพวง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยหนองน้ำใหญ่ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



เยี่ยมเยียน ศพก เครือข่ายตำบลลาดชิดและ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยGAP



วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนางสมบุญ ชูทรัพย์ แ่ เกษตรกรต้นแบบ ศพก.เครือข่ายตำบลลาดชิดเพื่อสอบถามรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเพื่อนำไปทำแผนการพัฒนากลุ่ม ศพก.เครือข่ายตำบลลาดชิดและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย(GAP) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เห็นความสำคัญของกาผลิตพืชอาหารปลอดภัย





ติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ พบว่า ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการหว่านข้าวพันธุ์ กข 41 อายุข้าว 15-25 วัน ไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช และประสบปัญหาาราคาปุ๋ยเคมีสูง สมาชิกกลุ่มจึงวางแผนในการผลิตน้ำหมักปลา และการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในแปลงนาของสมาชิกซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 รวมถึงการดูแลพืช การสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไป





ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ดีบ้านดอนลาน



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา สีดาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ดีบ้านดอนลาน และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 เพื่อให้กลุ่มได้ดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันกลุ่มได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งเกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ปี 2565/66 ข้าวพันธุ์ กข 41 ซึ่งจากการติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวอายุ 30 วัน เกษตรกรได้ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ข้าวเจริญเติบโตได้ดี ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จึงได้ให้คำแนะนำการหมั่นตรวจแปลง เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา สีดาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) แปลงของนางสุรัตน์ ไม่นิยม และนางคำนิง บุญมีประเสริฐ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกษตรกรได้ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน โดยปลูกข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว และเลี้ยงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือน และนำผลผลิตไปจำหน่ายในชุมชน ปัจจุบันเกษตรกรได้นำผลผลิตในแปลงไปจำหน่ายสร้างรายได้ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการดูแลพืช การหมั่นสำรวจแปลง และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พร้อมทั้งสนับสนุนซื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไป





ให้บริการคลินิกพืช



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวณัฏฐา สีตาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการคลินิกพืช นางยุพิน คงสันต์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมเพาะเลี้ยงไม้ประดับเพื่อจำหน่าย ได้แก่ บอนสี อโกลนีมา และไม้ประดับชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ 1 งาน ปัจจุบันพบการระบาดของโรคใบไหม้ จึงได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการโรคพืช การหมั่นสำรวจแปลงปลูก และแยกต้นที่ไม่เกิดโรคออกจากแปลง พร้อมสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เกษตรกรนำไปใช้เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชต่อไป





ติดตามการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
และถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ติดตามการดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ และถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน
GAP ให้กับนายวิรัตน์ ขอสกุล เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง
น้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ ซึ่งทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยมีกิจกรรมการปลูกข้าว ผักสวนครัว
เลียงปลา เลียงกบ และเลี้ยงไก่ ในพื้นที่ 9 ไร่ โดยปัจจุบันเกษตรกรมีการนำผักสวนครัว เช่น มะเขือ
ถั่วฝักยาว โหระพา พริก และกะเพรา มาขายในตลาดนัดภายในชุมชนสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000 -
15,000 บาท ทั้งนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชตามเขตแนวพาะปลูกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมีจากแปลงรอบข้าง และหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชผักอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ผักเพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ต่อไป





ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด(ชุดใหม่)



วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุวิจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประเสริฐ เพ็ชรงาม ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)หลัก ตำบลลาดน้ำเค็ม ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ผ่านระดับZOOM ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ และศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประชุมลงมติให้

นายสุวิน กฤษสุริยา เกษตรกรต้นแบบและประธานศพก.อำเภอท่าเรือ เป็นประธาน ศพก ระดับจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและนายประเสริฐ เพ็ชรงาม ประธานศพก.ผักไห่ เป็นรองประธาน มีวาระ 4ปี





เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลลำตะเคียน



วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ พร้อมติดตามการดำเนินงานพบว่าปัจจุบันศูนย์ฯ มีการพัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ยให้พร้อมบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ พร้อมประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องประโยชน์จากการไถกลบตอซังข้าว ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยชีวภาพ PGPR II เพื่อการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว พัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้กับนายธนพัฒน์ สมบุญทวงศ์ สมาชิกศูนย์ฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปทราบต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวดุสิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Email : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านหอกระจายข่าว ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ 20 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 ผ่านหอกระจายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบหลักเกณฑ์ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ กรอบระยะเวลา และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook พร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป





ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ 20 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ตำบลลาดน้ำเค็ม จากการลงพื้นที่และสอบถาม นายประเสริฐ เพ็ชรงาม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน พบว่า เกษตรกร 67 ราย มีการหว่านข้าวในรอบฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2565/66 แล้ว จำนวน 1,819 ไร่ โดยอายุข้าวอยู่ระหว่าง 7 - 30 วัน และในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ มีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ทั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อรายงานในระดับอำเภอต่อไป





ติดตามการจัดทำเอกสารการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านแค



วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการการจัดทำเอกสารต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตำบลบ้านแค ซึ่งนางสาวกฤติศรีครองญาติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินการตามคำแนะนำและจะนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เพื่อต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จต่อไป และได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านบ้านแคสามัคคี พบว่าปัจจุบันยังมีการดำเนินกิจกรรมตระกร้าสานจากเชือกมัดฟาง โดยให้สมาชิกนำกลับไปทำที่บ้าน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประชุมกลุ่มเพื่อกลับมารวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayuthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยGAP



วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุวิจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย(GAP) ณ กองงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองผักไห่
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการผลิตพืช
ปลอดภัยเพื่อการบริโภคและจำหน่าย





ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : ayutthaya09@gmail.com โทร 035 336583 โทรสาร 035 335441



ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะศึกษาดูงานแปลงใหญ่พืชผัก
ตำบลนาคู



วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ การสร้างความเข้มแข็ง และการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ ให้กับคณะศึกษาดูงานกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก (วสช.) บ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวงามพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู





ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และ
กระบวนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP)



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาววัลวิษา ปิติมาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และกระบวนการผลิตพืชตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) ณ หอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
อำเภอผักไห่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป เห็นความสำคัญของการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อบริโภค และปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับ การทำการเกษตร
แบบปลอดการเผา





ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ตำบลบ้านใหญ่



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางสำเริง พ่วงยิ่ง เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหญ่ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร จากการติดตามพบว่าเกษตรกรอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกหลังจากที่ประสบปัญหาอุทกภัย แต่ด้วยวัยที่สูงอายุจึงเน้นความพอเพียง เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนมากกว่าจำหน่ายสร้างรายได้ จึงได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น





ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกุฎี



วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลกุฎี แปลงของนายธรรมรัตน์ ธงขาว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลกุฎี อำเภอดมัยไทย์ มีกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม โดยมีกิจกรรมการปลูกข้าว ผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไข่ มีการแปรรูปหน่อไม้ตอง และการผลิตมูลไส้เดือนนาฬิกาโลก ในพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 - 2,500 บาท ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการผลิตพืชปลอดภัย GAP ในพืชอาหาร เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติในแปลง รวมถึงเน้นย้ำให้เกษตรกรได้มีการจดบันทึกข้อมูลการผลิต และหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชต่อไป





ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่



วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวมพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานทะเบียนเกษตรกร การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 2566 การจัดงานย่อยอ้อยฟ้าอยุธยา มรดกโลก ปี 2565 ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 และการวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามและให้คำแนะนำการผลิตพืชปลอดภัย
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ตำบลลาดน้ำเค็ม



วันที่ 12 มกราคม 2565 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานกิจกรรมตามแนวทางการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แก่เกษตรกรจำนวน 1 ราย คือ นายวันชัย ยิ้มพลาย เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอดมชัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการติดตามพบว่า เกษตรกรมีการเพาะปลูกกล้วยน้ำว้า จำนวน 1 ไร่ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลัก 8 ประการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ข้อมูลการขายผลผลิตรวมถึงการปฏิบัติในทุกขั้นตอน





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวมาปริง ปี๒๕๖๕/๖๖ ผ่านระบบ Farmbook



วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววัลลวิษา ปิติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนางสาวรัตนมา นวนพิจิตร นางสาววณิดา มงคลวัย และนายวิทยา มงคลวัย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ตำบลลำตะเคียน อำเภอมักหัก เพื่อติดตามการดำเนินงานพบว่าปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกข้าวแล้วอยู่ในช่วงอายุ ๑๐-๒๐ วัน เจ้าหน้าที่จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวมาปริง ปี ๒๕๖๕/๖๖ ผ่านระบบ Farmbook และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) คือการเลือกใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชวิธีการต่างๆ นำมาใช้ร่วมกันอย่างถูกต้อง ถูกเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาใช้ในแปลงปลูก เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เกษตรกรทำนอันทราบต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566
ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวงามพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ผักไห่ เข้าร่วมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 ของกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doe.go.th>



035-336560





ข้าาประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2566 ตำบลจักรราช



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราชูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรประจำปี 2566 และการรับสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลจักรราช
เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doe.go.th>



035-336560





ข้าฯประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 โดยมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองน้ำใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น



วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของนางสาวไพรินทร์ วงษ์สุวรรณ เกษตรกรพื้นที่หมู่ 10 ตำบลลาดชิด เป็นกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ผู้เข้าร่วมโครงการการผลิตสินค้าปลอดภัย (GAP) พืชที่ขอรับรองมาตรฐาน (GAP) คือ แปลงปลูกผักบุ้งน้ำ โดยมีนายสำรวย วงษ์สุวรรณ บิดาของนางสาวไพรินทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำตรวจแปลง

จากข้อมูลเบื้องต้นมีการแบ่งการปลูกเป็น 2 แปลงรวม 5 ไร่ โดยแปลงแรกมีการเตรียมพื้นที่ปลูกรอบใหม่โดยจะปลูกประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ สลับกับแปลงที่ 2 ที่ยังให้ผลผลิตยอดผักบุ้งเฉลี่ยสัปดาห์ละ 800 ถึง 1000 กิโลกรัมขายส่งราคา กิโลกรัมโลละ 6-8 บาท พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตร (GAP) มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงเมื่อพบการระบาดของศัตรูพืช ยังไม่มีการจดบันทึกกิจกรรม หลังการประเมินได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชในแปลงผักบุ้งน้ำต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงต้น
ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP)



วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิรัชกา ปีติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของนางเพ็ญพิมล ร้าพรธรรณภัทร และนางสาวสิริภรณ์ กระแสवास เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) เพื่อติดตามการดำเนินงานพบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีการจัดการพื้นที่การควบคุมโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (PM) ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทราบได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำวิธีการบันทึกกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานของตนเองในสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลงฯ ต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ของนางสำนึก พึ่งแก้ว เกษตรกรหมู่ที่ ๕ ตำบลนาคู พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยนางสำนึก พึ่งแก้ว เป็นเกษตรกรผู้ผลิตผักและได้มีการปฏิบัติตามหลักการของมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด แต่การจดบันทึกยังขาดความชัดเจน และขาดจุดล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสารเคมี จึงได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง



สอว.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของ Young Smart Farmer
ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของนางสาวศุภรัตน์ สุชีเขตต์ Young Smart Farmer ตำบลหนองน้ำใหญ่ ซึ่งทำนาเป็นหลัก ในพื้นที่ จำนวน 37 ไร่ จากการลงพื้นที่ พบว่า มีการหว่านข้าวพันธุ์ กข41 อายุ 20 วัน ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ FARMBOOK และการรับสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาต่อไป



สวช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ตำบลจักรราช



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ ตำบลจักรราช จากการลงพื้นที่ พบว่า มีการหว่านข้าวฤดูการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2565/66 เต็มพื้นที่แล้ว จำนวน 5,763.50 ไร่ เกษตรกร 289 ราย อายุข้าวอยู่ระหว่าง 7 - 25 วัน ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ FARMBOOK เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและดำเนินการตามกรอบระยะเวลาต่อไป



สวช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงของนายประเสริฐ พุ่มพวง ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใหญ่ ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ การทำนา การปลูกไม้ผล/พืชผักสวนครัว และการเลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคใน ครัวเรือนและจำหน่ายภายในชุมชน จากการลงพื้นที่ พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการ พัฒนาจุดเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักสูตรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงานและ นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ พร้อมทั้งสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อให้ เกษตรกรใช้ในพื้นที่ต่อไป



สวช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์(เชื้อราไตรโคเดอร์มา)
และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาววัลลิษา ปิติมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์(เชื้อราไตรโคเดอร์มา)และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ลดต้นทุนการใช้สารเคมีและความรู้ถึงข้อดี/ข้อเสียของการไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ถ่ายทอดความรู้การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ตำบลกุฎี



วันที่ 25 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ และการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกุฎี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ราย เพื่อสร้างการรับรู้การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ การนำสารชีวภัณฑ์ไปใช้ ให้ความรู้และคำแนะนำการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ทั้งนี้ได้ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าราชสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๖



วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์เร่งรัดการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๖๕/๖๖ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามสถานการณ์การผลิตพืช (รต.)



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฐรา สีตาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตพืช (รต.) ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ของนางพรศรี เสงสุวรรณ เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพด(ข้าวโพดรับประทานฝักสด) ในพื้นที่ ๒ งาน ปัจจุบันข้าวโพดข้าวมีอายุ ๓๐ วัน เกษตรกรได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชออกจากแปลงและใส่ปุ๋ยครั้งที่ ๑ ทั้งนี้จึงได้ให้คำแนะนำ การหมั่นตรวจแปลง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้เกษตรกรได้ทราบและดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง



สออ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การทำนาปลอดสารพิษหนองน้ำใหญ่



วันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำนาปลอดสารพิษหนองน้ำใหญ่ ในพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ พุ่มพวง นางสาวอ้อย จังอินทร์ และนางสาวศุภรัตน์ สุขิเกตุ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยให้กับเกษตรกรรายใหม่ ได้แก่ นายเสน่ห์ ศษสุวรรณ จากการลงพื้นที่ พบว่า สมาชิกมีการเตรียมน้ำหมักสมุนไพโรไล่แมลงและฮอร์โมนบำรุงข้าวสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้โดรนในการฉีดพ่นตอนเย็น ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ผ่านระบบ FARMBOOK และเน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชต่อไป



สวช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรอบฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๕/๖๖ ตำบลลอมมฤต



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววัลลิษา ปิติมาตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายเสกสรร ตั้งตรงไพโรจน์ นายเกรียงไกร ชโลธร นางวิภาภรณ์ โส่ปราบปัจจามิตร นายสมชาย ปิติสม และนายปรีชา ปรีชาเดช อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลลอมมฤต อำเภอผักไห่ ร่วมจัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรอบฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๕/๖๖ ให้กับเกษตรกรตำบลลอมมฤต จำนวน ๓๕ ราย ณ บ้านเขียว ตำบลลอมมฤต เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส และรวดเร็วยิ่งขึ้น



สวอ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรอบฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๔/๖๖ ตำบลหน้าโคก



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววัลลิษา ปิติมาตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสมนึก ไพโรจน์ดี นายอนุสิทธิ์ จานูสังข์ และนางสาวนฤมล มุลทา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ ร่วมจัดเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรอบฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๔/๖๖ ให้กับเกษตรกรตำบลหน้าโคก จำนวน ๔๐ ราย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหน้าโคก เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน โปร่งใส และรวดเร็วยิ่งขึ้น



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์(เชื้อราไตรโคเดอร์มา)
ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย(GAP)



วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์(เชื้อราไตรโค
เดอร์มา)พร้อมประชาสัมพันธ์การหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย(GAP)ให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่9ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ลดต้นทุนการใช้สารเคมีและ
ความรู้ถึงข้อดี/ข้อเสียของการไม่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP



วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฏฐา สีตาอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น แปลงของนายชูชีพ ปุยสุวรรณ และนาย นิคม บุญโกสุมภ์ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย GAP ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน GAP พบว่า เกษตรกรได้ดำเนินกิจกรรมในแปลงตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP เช่น มีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสม และมีการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยคำนึงในข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าแต่ละข้อ แต่เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในด้านการจดบันทึกกิจกรรม เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการบันทึกกิจกรรมและขั้นตอนการ ดำเนินงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลงต่อไป



สวอ.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าราชสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566
ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวงามพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ผักไห่ เข้าร่วมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 ของกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนวัดฤาไชย(ฤาไชยศึกษาคาร) ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doe.go.th>



035-336560





ข้าาประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2566 ตำบลจักราช



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราชูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรประจำปี 2566 และการรับสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลจักราช
เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doe.go.th>



035-336560





ข้าราชสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 โดยมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองน้ำใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น



วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของนางสาวไพรินทร์ วงษ์สุวรรณ เกษตรกรพื้นที่หมู่ 10 ตำบลลาดชิด เป็นกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ผู้เข้าร่วมโครงการการผลิตสินค้าปลอดภัย (GAP) พืชที่ขอรับรองมาตรฐาน (GAP) คือ แปลงปลูกผักบุ้งน้ำ โดยมีนายสำรวย วงษ์สุวรรณ บิดาของนางสาวไพรินทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำตรวจแปลง

จากข้อมูลเบื้องต้นมีการแบ่งการปลูกเป็น 2 แปลงรวม 5 ไร่ โดยแปลงแรกมีการเตรียมพื้นที่ปลูกรอบใหม่โดยจะปลูกประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ สลับกับแปลงที่ 2 ที่ยังให้ผลผลิตยอดผักบุ้งเฉลี่ยสัปดาห์ละ 800 ถึง 1000 กิโลกรัมขายส่งราคา กิโลกรัมโลละ 6-8 บาท พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตร (GAP) มีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงเมื่อพบการระบาดของศัตรูพืช ยังไม่มีการจดบันทึกกิจกรรม หลังการประเมินได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชในแปลงผักบุ้งน้ำต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมชมและตรวจประเมินแปลงต้น
ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP)



วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิรัชกา ปีติมาตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นของนางเพ็ญพิมล ร้าพรธรรณภัทร และนางสาวสิริภรณ์ กระแสवास เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) เพื่อติดตามการดำเนินงานพบว่าปัจจุบันเกษตรกรมีการจัดการพื้นที่การควบคุมโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (PM) ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทราบได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำวิธีการบันทึกกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานของตนเองในสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลงฯ ต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าฯประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) ครั้งที่ 1/2566



วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวกมลพิศ สิตภาพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
(MM) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
ดร.รุจีพัชร บุญจรัส เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผล
การดำเนินงาน ชี้แจงข้อราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอให้
สอดคล้องกับงานตามนโยบายของจังหวัดต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doe.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลลาดชิด



วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุวัจน์ หวังมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นางลำไย เกษมรัตน์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปัจจุบันได้มีกิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ข้าวโพด แพง พริกชี้หนู มะเขือเปราะ ส่วนไม้ผลได้แก่ ชมพูฝรั่ง มะละกอ กะทอน ผลผลิตที่ได้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเฉลี่ยเดือนละ 4,000-6,000 บาท



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลลาดน้ำเค็มกุฎี



วันที่ 31 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวตำบลลาดน้ำเค็มกุฎี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางบุญทวี สุกสิทธิ์ นายวัชรินทร์ ณะนะสันต์ และนายจรรยา พลายนุ่มไม้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกุฎี อำเภอฟักไถ่ จากการติดตามพบว่า มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข41 อายุระหว่าง 30-40 วัน มีการหว่านปุ๋ยครั้งที่ 1 แล้วและไม่พบการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP การสำรวจและเฝ้าระวังศัตรูพืช พร้อมทั้งการเก็บต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไป



สอข.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร แปลงของนางสาวสุภารวี ฐานจารุกาญจน์ ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ ซึ่งทำการเกษตรในพื้นที่ 50 ไร่ โดยมีกิจกรรมการปลูกพืช เช่น ฝรั่งกิมจู อินทผลัม มะขามยักษ์ มะม่วง มะกรูด ฯลฯ สร้างรายได้เฉลี่ย 15,000 - 20,000 บาท/เดือน จากการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรดำเนินกิจกรรมสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP แต่การจดบันทึกข้อมูลบางกิจกรรมยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และยังขาดสถานที่จัดเก็บวัสดุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่เป็นสัดส่วน ทั้งนี้จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการจดบันทึกข้อมูลที่ต้องการและให้ข้อมูลแนวทางในการสร้างจุดจัดเก็บวัสดุอันตรายทางการเกษตรที่ต้องการ พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงต้น
ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP)



วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาววิรัช ปิติภักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสมนึก ไพรสันต์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลหน้าโคก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจประเมินแปลงต้นของนางเพ็ญทิมล ไร่พรรณธำพร และนางสาวสิริภรณ์ กระแสवास เกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผลตามมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) เพื่อติดตามการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิดและวิธีการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชด้วย สารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรทราบและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการบันทึกกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานของตนเองในสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลงฯ ต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าฯประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร
ตำบลดาดน้ำเค็ม



วันที่ 30 มกราคม 2566 นายธนทัต อินทชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร แปลงของนายวันชัย ยิ้มพลาย ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลดาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ ซึ่งทำการเพาะปลูกกล้วยน้ำว้า ในพื้นที่ 1 ไร่ จากการตรวจประเมิน พบว่า เกษตรกรดำเนินกิจกรรมสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP แต่ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจในการจดบันทึกข้อมูลบางกิจกรรม ทั้งนี้จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการ จดบันทึกข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป



สอช.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

จัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร



วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวงามพิศ สิตภาหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอผักไห่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมกันจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการ เพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน และวางแผนการดำเนินการ โดยมีนายเกรียงไกร ทองสาร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจัดเวที ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนทั้งสิ้น ๔๐ ราย



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566
และการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ณ เทศบาลตำบลลาดชะโด



วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราहुล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 และรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผ่านหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลจักรราชและตำบลหนองน้ำใหญ่ จำนวน ๖๔๘ ราย ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนด้านชนิดพืช จำนวนพื้นที่ กรอบระยะเวลา และเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ถูกต้องตามกรอบระยะเวลาต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ติดตามการจัดทำเอกสารต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฟักไถ่ ติดตามการจัดทำเอกสารต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 ตำบลหนองน้ำใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตรปลอดภัยลาดชะโด จากการลงพื้นที่ พบว่า ปัจจุบันสมาชิกมีการรวมกลุ่มกันผลิตปลาเค็มแดดตามคำสั่งซื้อ สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 - 8,000 บาท โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฟักไถ่ และทางกลุ่มมีแนวทางในการพัฒนากิจการ คือ ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เพื่อเพิ่มยอดขาย 2) วิสาหกิจชุมชนลาดชะโด มีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง และทางกลุ่มมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจายจากกระสอบและน้ำส้มควันไม้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ทั้งนี้ จึงได้ให้คำแนะนำเรื่องแนวทางการพัฒนากิจการและจะรวบรวมเอกสารการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนส่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอฟักไถ่ต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ตำบลหนองน้ำใหญ่



วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวเพ็ญประภา ราหุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฟักไห้ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร แปลงของ นายวิรัตน์ ขอสกุล (เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561) ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอฟักไห้ ซึ่งทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ 9 ไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 - 30,000 บาท จากการตรวจประเมิน พบว่า เกษตรกรดำเนินกิจกรรมสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP แต่ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจในการจดบันทึกข้อมูล บางกิจกรรมและขาดสถานที่พักผลผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการจดบันทึก ข้อมูลที่ถูกต้องและให้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาจุดพักผลผลิตที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของผลผลิตที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ต่อไป



ส.อบ.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





ข้าฯประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร



วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวกฤติยา ศรีศักดิ์ดา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ของ
นายประทีป ฤกษ์บุรุษ เกษตรกรหมู่ที่ ๒ ตำบลนาคู พร้อมให้คำแนะนำแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข โดยนายประทีป ฤกษ์บุรุษ เป็นเกษตรกรผู้ผลิตผักและได้
มีการปฏิบัติตามหลักการของมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด แต่การจดบันทึก
ยังขาดความชัดเจน จึงได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง



สอว.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560

